

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ ๐๖๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายของ ศพก. โดยมีการสร้างองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศพก. และเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ศพก. ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. เป็นรูปธรรม เกิดการเชื่อมโยงการทำงานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ ศพก. สามารถเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ๑ คณะ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑. จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน และวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
๒. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
๓. รายงานผลการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ของประเทศ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิกได้ตามพระราชกฤษฎีกาการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ส. ปิณฑะรังสรรค์
(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ภคกัญญา รุ่ง/พิมพ์

ตรวจ

(นางจิระนันท์) ชาญณรงค์กุล
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อแบบทำยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เขต	จังหวัด	อำเภอ	ตำแหน่ง
๑	นายเชิดชัย จิณะแสน	๗	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	ประธาน
๒	นายอุดม วรัญญรัฐ	๓	จันทบุรี	ท่าใหม่	รองประธาน (ภาคกลาง)
๓	นายอัษฎางค์ สีหาราช	๙	อุตรดิตถ์	พิชัย	รองประธาน (ภาคเหนือ)
๔	นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์	๘	กระบี่	อ่าวลึก	รองประธาน (ภาคใต้)
๕	นายรณวิทย์ ปรีชญัตร์ตระกูล	๔	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	เลขานุการ
๖	นายนิธิโรจน์ วันดี	๖	เชียงใหม่	ฝาง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗	นายประมาณ สว่างญาติ	๑	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	เหรัญญิก
๘	นายไพโรจน์ พ่วงทอง	๒	เพชรบุรี	เขาย้อย	ประชาสัมพันธ์
๙	นายปัญญา แก้วทอง	๕	สงขลา	กระแสสินธุ์	ประชาสัมพันธ์